



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ฉบับประจำวัน ที่ ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว เอาจริง ต้นแบบปฏิรูปครู-ปฏิรูปการศึกษาจ.สระแก้วร่วม 5 ภาค

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยเมื่อวันที่ 9 สิงหาคมว่า มศวจะลงนามข้อตกลงระหว่างจังหวัดสระแก้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ลงนามในเรื่อง "การปฏิรูปครูและการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดสระแก้ว" อย่างจริงจังเนื่องจากกลไกสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จได้นั้นต้องเร่งปฏิรูปครูอย่างเร่งด่วน ในวันที่ 10 ส.ค. เวลา 13.00 น. เพราะครูสามารถสร้างเนื้อหาความรู้ ครูทำหลักสูตร ครูสอนนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ครูสร้างสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ได้ ครูเป็นที่เชื่อถือของนักเรียนและชาวบ้าน ถ้าเรามีครูเก่งครูดี การศึกษาของชาติจะถูกแก้ไขได้อย่างถูกต้อง โดยการลงนามจะมีขึ้นที่ ห้องประชุมบริบท อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

"ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือที่แล้งผลความสำเร็จ โดยมศว ได้ตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยที่ จ.สระแก้ว ซึ่งโพธิวิชชาลัยจะเป็นฐานสำคัญในการปฏิรูปแนวคิดของผู้คน ปฏิรูปครูตลอดถึงปฏิรูปการศึกษาของทั้งจังหวัด ซึ่งมศวจะเน้นการสร้างความรู้และงานด้านวิชาการ ทางจังหวัดสระแก้วสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรท้องถิ่น ร่วมวิเคราะห์ วิจัย และชี้เป้าปัญหาในประเด็นการศึกษาของจังหวัด ส่วนความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นั้น จะให้นโยบายการบริหารจัดการศึกษาระดับชาติ และที่สำคัญผลักดันและสนับสนุนเขตการศึกษาต่างๆ ให้ร่วมมือสร้างเครือข่ายเพื่อปฏิรูปครูและปฏิรูปการศึกษาทั้งจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จะผลักดันเรื่องการยกระดับวิทย์ฐานะโดยใช้ผลงานสร้างสรรค์ของครูที่ทดลองและปฏิบัติจริงในโรงเรียนและในห้องเรียนแทนการเขียนผลงานทางวิชาการเพียงอย่างเดียว

สำหรับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) สนับสนุนการสร้างสื่อการสอนทุกประเภทตลอดถึงร่วมค้นคว้าวิจัยหาแนวทางสร้างองค์ความรู้เพื่อการเรียนและการสอน จะเห็นว่าความร่วมมือครั้งนี้ทำร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้จ.สระแก้วเป็นต้นแบบการนำร่อง จากนั้นในอนาคตอาจจะมีการขยายสู่จังหวัดที่พร้อมและเห็นความสำคัญของการปฏิรูปครูและปฏิรูปการศึกษา"